

# ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๗.๐๖/๕



สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๕ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง การยื่นคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ตำแหน่งครู)

เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ทุกแห่ง

อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๗/ว ๕๕๖๒  
ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๒๔ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙  
๒. แบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ  
๓. ปฏิทินการดำเนินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู  
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕  
ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแจ้งให้ผู้ที่มีความประสงค์  
ขอย้ายกรณีปกติ ยื่นคำร้องขอย้ายกรณีปกติ ระหว่างวันที่ ๗ - ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ (๑๕ วันทำการ)  
ตามกำหนดระยะเวลา ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จึงขอให้สถานศึกษาแจ้งผู้ประสงค์ขอย้ายปฏิบัติตามปฏิทิน  
การย้ายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ - ๓ ดังนี้

๑. ให้ผู้ประสงค์ขอย้ายยื่นคำร้องขอย้ายพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา ผ่านผู้บังคับบัญชา  
ตามลำดับ โดยให้ยื่นคำร้องขอย้ายระหว่างวันที่ ๗ - ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ (๑๕ วันทำการ) ตามแบบคำร้องขอย้าย  
รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ พร้อมความเห็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

๒. ให้สถานศึกษาตรวจสอบและพิจารณาแล้วส่งคำร้องขอย้ายพร้อมความเห็นคณะกรรมการ  
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน/การระบุนิเวศที่ตรงตามความต้องการจำเป็นของสถานศึกษา โดยจัดส่งไปยัง  
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ภายในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ (กรณีส่งคำร้องขอย้ายทางไปรษณีย์  
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จะถือเอาวันที่ไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับ ภายในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)

๓. ให้ผู้ประสงค์ขอย้ายที่มีความประสงค์ขอย้ายไปสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่น  
ให้ยื่นคำร้องขอย้ายพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา (๒ ชุด เพื่อสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  
เก็บไว้เป็นหลักฐานในการยื่นคำร้องขอย้ายดังกล่าว) และให้ระบุสังกัดของสถานศึกษานั้น ๆ ด้วย หากไม่ระบุ  
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ไม่สามารถส่งคำร้องขอย้ายไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เกี่ยวข้อง  
พิจารณาปรับย้ายได้

๔. ให้ยื่นคำร้องขอย้ายได้เพียงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเดียว โดยสำนักบริหารงาน  
การศึกษาพิเศษถือเป็นหนึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

/ทั้งนี้..

ทั้งนี้ ขอให้ผู้บริหารสถานศึกษาตรวจสอบข้อมูลคำร้องขอย้าย เอกสารหลักฐาน และคุณสมบัติ ของผู้ขอย้ายให้ถูกต้องและครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด และรวบรวมส่ง ตามกำหนดการดังกล่าวข้างต้นอย่างเคร่งครัด เพื่อสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษจะได้จัดส่งคำร้องขอย้าย กรณีย้ายไปยังสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่นได้ทันตามกำหนดตามปฏิทินการดำเนินการ ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทราบและ ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ขอแสดงความนับถือ



(นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย)

ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๕๕๒

โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๘๙๖๕